



ประกาศสำนักงานเขตบางนา

เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๖ ผู้อำนวยการเขตบางนา ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สละสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ผู้ผลิต สละสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิง จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมป้องกันอันตรายจากการผลิต การสะสม การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

๓. ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นเด็ดขาด คือประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดรูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

๔. กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิงและการเล่นโคมลอยไว้แล้ว และได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบตรวจตราสถานประกอบการผลิต สละสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวดกวดขันตามกฎหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันลอยกระทง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561

(นายณัฐสันต์ จันทร์เดมีย์)

ผู้อำนวยการเขตบางนา